

# บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดจองกองทุนตราสารหนี้ เน้น ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เฟ้นตราสารหลากหลาย ประเภท ตั้งเป้าผลตอบแทนสูงกว่ามันนี่มาร์เก็ต



นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ขณะนี้ อัตราผลตอบแทนในตราสารหนี้ไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาวที่มีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ ในแถบเอเชีย เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายได้มากกว่า 3 ครั้ง จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้กลุ่มลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตราสารหนี้ไทยส่งผลให้อัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์มองว่า จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดี การส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชนที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% จนถึงสิ้นปี โดยที่ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวเป็นระดับที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตามตราสารหนี้ระยะยาวอาจมีความผันผวนตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกในช่วงนี้ ส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นอาจมีการปรับขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่สภาพคล่องที่ยังล้นในตลาดตราสารหนี้จะทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่มากนัก

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จึงออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (SCB FIXED INCOME FUND : SCBFIXED) โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตลาดตราสารเงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นหลัก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ – 28 พฤษภาคม 2561 นี้ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุน  
ขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 5,000 บาท และครั้งถัดไป 1,000 บาท สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ มีการกระจาย  
การลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลาย โดยมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร  
การลงทุน ทำให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่เหนือกว่าเงินฝากโดยทั่วไป กองทุนนี้จึงเหมาะสำหรับเป็นที่พักเงินระยะ  
สั้นถึงกลาง และนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย โดยสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซึ่งจะ  
ได้รับเงินคืนภายใน T+1

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ  
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย

---

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ฟิอาร์ทีดี จำกัด

ลัดคณา บุษบา 089-488-1777, สุจิรา วิโรจนะ 082-492-4639